
Hverfisráð Hlíða 
 

Ár 2016, fimmtudaginn 1. desember var haldinn 136. fundur Hverfisráðs Hlíða. Fundurinn 
var haldinn að Laugavegi 77 og hófst kl. 16.35 Viðstödd voru: Kristján Freyr Halldórsson, 
Örn Þórðarson, Svala Arnardóttir, Hrefna Guðmundsdóttir og Gissur Guðmundsson 
áheyrnarfulltrúi. Þá sátu fundinn Sigþrúður Erla Arnardóttir og Hörður Heiðar Guðbjörnsson 
sem ritaði fundargerð.  

 
Þetta gerðist 

 
1. Fram fer kynning frá Rannsóknum og greiningu á högum og líðan grunnskólanema. 

 
Margrét Lilja Guðmundsdóttir frá Rannsóknum og greiningu tekur sæti á fundinum 
undir þessum lið.  
 

-  Kl. 16.55 tekur Margrét Norðdahl sæti á fundinum.  
 

2. Fram fer umræða um skýrslu innri endurskoðunar á þjónustumiðstöðvum og 
hverfisráðum. IE15070004 dagsett 24. október 2014 

3. IEIE15070004 15070004 dagsett 24. október 2016 
3. Lýsing á Klambratúni. Hverfisráðið sendi bréf til USK 27. 09.2016 þar sem óskað var 

etir úttekt á lýsingu á Klambratúni. Svar barst í tölvupósti frá USK 24.11.2016 þess 
efnis að Hönnunarlýsingarfyrirtækið Líska er með málið í vinnslu og er að gera 
heildstæða úttekt á lýsingu á Klambratúni. 

 
4. Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Bréf lagt fram frá USK dagsett 14.11.2016 

vegna breytinga á landnotkunarskilmálum í Miðborgarkjarna 
 

 
Fundi slitið kl. 18:30 

 
Margrét M. Norðdahl  

 
Hrefna Guðmundsdóttir Kristján Freyr Halldórsson 
Svala Arnardóttir Örn Þórðarson  


